
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ประเด็นสำคัญ 
     1.ค่าเสี่ยงภัยโควิด 
     สื่อนำเสนอ  : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์(ไทยรัฐ ผู้จัดการ แนวหน้า สยามรัฐ ประชาไทย hfocus innnews) 
     -นายโอสถ สุวรรณ์เศวต ประธานสหภาพลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สลท.) เรียกประชุมซักซ้อมนัดหมายกลุ่มลุกจ้าง
สายสนับสนุนของสธ. ที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมเดินทางไปรวมตัวที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) วันที่ 6 
กุมภาพันธ์ และขอเข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เพื่อติดตามข้อเรียกร้องโดยเฉพาะกรณีเบี้ย
เสี่ยงภัยโควิด-19 สำหรับบุคลากรด่านหน้า โดยเฉพาะสายสนับสนุนบริการ ในปัจจุบันไม่ได้รับเงินและไม่ได้รับการเหลียวแล 
ขณะที่บุคลากรสายงานอื่นในโรงพยาบาลได้รับเงินส่วนนี้ไปแล้ว สำหรับกลุ่มลุกจ้างสายสนับสนุนของ สธ. จะมีทั้งลูกจ้าง
ช่ัวคราว ลูกจ้างเหมาบริการ (รายวัน-รายเดือน) มีทั้งหมด 56 สายงาน กว่า 1.4 แสนคน  พร้อมท้ังมีข้อเรียกร้องที่ต้องติดตาม
อีกอย่างน้อย 4 ประเด็น คือ1.ขอให้ พกส.สายสนับสนุนบริการ เข้าสู่ระบบการจ้างด้ วยเงินงบประมาณจากการ
กระทรวงการคลังโดยตรง ไม่ใช่เงินบำรุงของ รพ.  2.ขอให้ สธ.ยกเลิกสัญญาการจ้างระยะสั้น 4 ปีของ พกส.ที่ไม่มีความมั่นคง 
ให้ปรับระบบสัญญาจ้างงานจนถึงอายุ 60 ปี เช่นเดียวกับ ลูกจ้างประจำ  3.ขอให้ยกเลิกการจ้างงานที่ไม่มีความมั่นคงแบบ
ลูกจ้างช่ัวคราว ลูกจ้างเหมาบริการของ สธ.ทั้งหมด ขอให้ปรับเข้าสู่ระบบการจ้างงานเป็น พกส.ทั้งหมดทั่วประเทศ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำการทำงานและสวัสดิการให้มีลูกจ้าง สธ.เพียงสายงานเดียว คือ พกส. 4.ขอให้ พกส.และลูกจ้างฯ ที่ปฏิบัติงาน
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้รับค่าเสี่ยงภัยเหมือนข้าราชการ เพราะมีความเสี่ยงเหมือนเจ้าหน้าที่อื่นๆ เช่นกัน  ส่วนข้อเสนอ
เพิ่มเติมมี 2 ข้อ ได้แก่ 1.ค่าตอบแทนและค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ซึ่งปัจจุบันได้รับน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ และ 2.ค่า
เสี่ยงภัยโควิดของสายสนับสนุน ปัจจุบันได้กันแค่ 1 เดือน แต่สายวิชาชีพกลับได้กันครบ เหตุเพราะทางสธ.บอกว่า เป็นเงินคน
ละงบประมาณ โดยค่าเสี่ยงภัยของสายวิชาชีพได้จากงบเงินกู้ แต่สายสนับสนุนเป็นงบประมาณ ซึ่งไม่เพียงพอ ตรงนี้เป็นการ
แบ่งแยกหรือไม่  
     สื่อนำเสนอ  : นสพ.(ผู้จัดการ)  เว็บไซต์(ผู้จัดการ ไทยโพสต์ คมชัดลึก ข่าวสด sondhitalk thaiPBS news1live hfocus 
js.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก ฐานเศรษฐกิจ innnews) 
     -นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ.เป็นประธานการประชุม กลาวถึงกรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ส่วนค้างจ่าย ปี 
2565) ว่า มติ ครม.เมื่อวันที่ 13 ก.ย.65 ให้ สธ. ยุติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
และค่ารักษาพยาบาล กรณีโรคโควิด 19 เพื่อให้สอดคล้องกับมติ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ท่ีปรับโรคโควิด-19 เป็น
โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65   อย่างไรก็ตาม ยังมีค่าตอบแทนเสี่ยงภัย โควิด-19 ช่วงก่อนถึงวันที่ 1 ต.ค. ที่
ค้างจ่ายอีกจำนวนหนึ่ง จึงให้หน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานโควิด19 ส่งข้อมูลมาส่วนกลางเพื่ อ
จัดทำคำขอจัดสรรงบกลาง เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการใช้จ่ายงบส่วนเงินกู้แล้ว ตั้งแต่ วันที่ 31 ธ.ค.65 ตามที่ พ.ร.ก.เงินกู้
กำหนด ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้จัดส่งรายละเอียดมาแล้ว 
          ที่ประชุมได้รับทราบ สรุป (ร่าง) รายละเอียดการทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ค่าใช้จ่าย
ในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (ค้างจ่ายปีงบประมาณ 2565) ทั้ง
ในสังกัด และนอกกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการยืนยันยอดสุดท้าย รวมทั้งสิ้น 7,181,616,699.04 บาท แบ่งเป็น ค่า
รักษาพยาบาลของผู้ป่วย (คนต่างด้าว/ไร้รัฐ) กรณีไม่มีสิทธิสวัสดิการภาครัฐ ในช่วง ม.ค.-ก.ย.65 รวม 230,872,030 บาท 
และค่าตอบแทนค้างจ่าย 6,950,744,669.04 บาท ได้แก่   1.ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2564 (ก.ค.-ก.ย.64) 
ของบุคลากร สป.สธ. 3,950,875 บาท   2.ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยค้างจ่ายปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64 -ก.ย.65) รวม 
6,932,790,669.04 บาท เป็นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 4,712,115,288.62 บาท และ นอกสังกัด 2,220,675,380.42 
บาท และ 3.ค่าตอบแทนค้างจ่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาล ของกรมการแพทย์ เดือน ก.ค.-
ก.ย.65 จำนวน 14,003,125 บาท  โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องส่งรายละเอียดหลักฐานการปฏิบัติงานเพื่อประกอบคำขอ
งบประมาณ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบกลาง) จากสำนักงบประมาณ ตามกรอบ
ระยะเวลาที่วางไว้ต่อไป 
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    2. สายพันธุ์โควิด 
     สื่อนำเสนอ  : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์(แนวหน้า) 
     -รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่า 
ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 218,691 คน ตายเพิ่ม 715 คน รวมติดเช้ือสะสม 671,780,889 คน เสียชีวิตรวม 6,732,840 คน 
ส่วน 5 อันดับประเทศแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ยังมีข้อมูลการระบาด
ของจีนในการตรวจสายพันธุ์จาก GISAID จนถึงวันที่ 16 มกราคมพบว่า BF.7.2 และ BA.5.2.48 ครองการระบาด แต่มีตัว
อื่นๆ หลากหลาย รวมถึง BQ.1.x, CH.1.1, และ XBB.1.5 ส่วนความคืบหน้าสายพันธุ์โควิด XBB.1.5 โดยทีมงานจาก
มหาวิทยาลัยโตเกียว เผยแพร่ผลการวิจัยพบว่า XBB.1.5 มีสมรรถนะแพร่จากคนติดเช้ือไปผู้อื่นได้มากกว่า BQ.1.1 ประมาณ 
1.2 เท่า นอกจากนี้ ยังจับกับตัวรับ ACE2 ที่ผิวเซลล์เป้าหมายได้แน่นกว่า 4.3 เท่า รวมถึงสามารถติดเชื้อในเซลล์เป้าหมายได้
มากกว่า BQ.1.1 ถึง 3.3 เท่า ทีมวิจัยประเมินว่า XBB.1.5 นี้เป็นสายพันธุ์ย่อยท่ีทำให้เกิดปัญหาการระบาดได้มากกว่าตัวอื่น  
    3. สถานการณ์ต่างประเทศ 
     สื่อนำเสนอ  :  เว็บไซต์(ไทยรัฐ ผู้จัดการ sondhitalk amarintv ch3) 
     -นักวิเคราะห์จากอังกฤษ คาดการณ์ว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในจีนอาจพุ่งขึ้นสูงถึง 36,000 คนต่อวัน ระหว่างช่วง
วันหยุดตรุษจีน จากการที่ประชาชนในเมืองเดินทางกลับบ้าน และนำเช้ือกลับไปยังบ้านเกิด หรือชนบทท่ีเต็มไปด้วยผู้สูงอายุ 
ซึ่งเป็นประชากรที่เสี่ยงเสียชีวิตจากโควิดมากที่สุด 

          กัญชา  
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     1. พรบ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการรายวัน, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, 
อินโฟเควสท์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, 
บ้านเมือง, thereporters, ch3plus, ch7, spacebar, workpointtoday, newtv, mcot, TNN, news1live, nation, INN, 
thaipbs, voicetv) 
     -ในวันที่  18 มกราคม 2566 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. ... วาระสอง  
มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เมื่อเวลา 10.50 น. แจ้งที่ประชุมฯแสดงตน
เพื่อลงมติ พบมีผู้มาลงมติเพียง 203 คน เห็นด้วย 174 คน ไม่เห็นด้วย 4 คน และงดออกเสียง 24 เสียง การลงมติถือว่า 
ไม่ครบองค์ประชุม จึงสั่งปิดประชุม เมื่อเวลา 11.12 น. 
     -นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณะกมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. ... กล่าวว่า กมธ.ไม่สามารถทำ
อะไรได้ เหตุการณ์สภาล่มที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงการเล่นเกมการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ปชช.ในเรื่องกัญชา พร้อมขอให้
ประธานเปิดรายช่ือ ส.ส.ที่ไม่ลงมติในที่ประชุมสภาว่ามีพรรคใดบ้าง จะได้รู้ว่าส.ส.ไม่ได้ทำหน้าที่ตัวเอง ทั้งนี้ หากปิดสมัย
ประชุมร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านจะไม่ส่งผลต่อประกาศสธ. เรื่อง การปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด คนที่มีอำนาจลงนาม 
ในการให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ หากต้องการ
พิจารณาร่างกฎหมายกัญชาให้ทัน ถ้าจะประชุมเพียง ,3 ครั้ง ก็ทำได้ ต้องอภิปรายให้น้อย โหวตให้มาก ขณะนี้เพิ่งพิจารณาได้ 
11 มาตรา เหลืออีกกว่า 80 มาตรา แม้สภาล่มเป็นเกมการเมือง แต่ กมธ.ยังไม่หมดหวัง หากสมาชิกไม่เห็นด้วยกับเนื้อหา  
ก็โหวตแก้ไขได้ ในการพิจารณายังไม่มีใครไม่เห็นด้วยกับกมธ.เสียงข้างมาก  
     -นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ดูแนวโน้มแล้วคิดว่า ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. 
ไม่ผ่านการพิจารณาในสมัยประชุมนี้ คาดจะเกิดเหตุการณ์สภาล่ม จากองค์ประชุมไม่ประชุมจากการแสดงตน หรือล่ม 
ตอนโหวตลงคะแนน จนหมดสมัยประชุมสภาในวันที่ 28ก.พ. 2566 เพราะพรรคหลักอย่างพรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ 
พรรคก้าวไกล ต่างไม่เห็นด้วย ส่วนพรรคพลังประชารัฐ ส.ส.หลายคนก็ไม่เห็นด้วย เพราะกระแสปชช.ต่อต้านหนัก ทั้งจากกลุ่ม
ผู้ปกครอง และกลุ่มชาวมุสลิม  
     -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรค  พท. กล่าวว่า สถานการณ์สภาล่มคงจะเป็นเช่นนี้ต่อไป หากยังมี  
การพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ เนื่องจากมีปัญหาข้อกฎหมายให้ถกเถียงกันมาก ซึ่งทางพรรค พท. พยายามเรียกร้องให้มี 
ตัวบทมาควบคุมกัญชาเสรี ซึ่งร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ จาก 45 มาตรา มาเป็น 95 มาตรา ไม่มีมาตราใดเลยมาควบคุม ทำให้  
ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย  
 
 
 
 

- 
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          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

อนุทิน'โชว์วิสัยทัศน์เวทีWEF 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ) เว็บไซต์ (mgronline , naewna, thaigov) 
     -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สธ. นำคณะเข้าร่วมการประชุม ในหัวข้อท่ีหลากหลายภายในการประชุมสภา
เศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum (WEF) และได้รับเชิญให้ขึ้นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์
ความสำเร็จทางนโยบายของประเทศไทย ในการประชุมหัวข้อ "The Pulling Power of ASEAN"โดย กล่าวว่า ความร่วมมือท่ี
แนบแน่นของอาเซียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควดิ-19 จนเป็นภูมิภาคที่ฟืนตัวจากโควิด-19 ได้เร็ว และได้มีการจัดตั้ง
ศูนย์อาเซียนด้านสาธารณสุขฉุกเฉนิและโรคอุบัติใหม ่(ACHPEED) ขึ้นที่ประเทศไทย ด้วยตระหนักว่าหากในภูมิภาครับมือ กับ
ภาวะฉุกเฉินดา้นสุขภาพไดด้ีเท่าไร เศรษฐกิจก็จะมีเสถียรภาพมากข้ึนเท่านั้น และขณะนี้อาเซยีนกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ภายใต้ BCG Model ตามที่ได้กลา่วไว้ที่ประชุม APEC ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือน พ.ย.65 ที่ผ่านมา นั่นคือ ซึ่งท้ังหมดนี้จะ
ส่งเสริมให้อาเซยีนคงเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สำคญัสำหรับประชาคมโลก 

- 

“สาธิต” เผยประเทศต้องการคนซ่ือสัตย์ ไร้คอรัปชั่น  
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus 
     -นายสาธิต ปติุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปดิการประชุมวิชาการสมาคมนักบรหิารสาธารณสุข ปี 2566 “Health Tech 
for Smart Living นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพเพื่อชีวิตดีด”ี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 18-20 มกราคม 2566 เพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านเทคโนโลยแีละนวัตกรรมดิจิทัลทางการแพทย์ พร้อมเผยทิศทางนักบริหารสาธารณสุขจากน้ีต้องปฏริูป
องค์กร เน้นซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตคอรปัชัน การมาของตำแหน่งต้องโปรง่ใส  พร้อมย้ำนโยบายให้ ผอ.รพ. อย่าทำสัญญาผู้รับเหมา
ทิ้งงาน เหตุกฎหมายบังคับไมไ่ด้ แต่ขอผู้อำนวยการไม่ทำสัญญาร่วมคนท้ิงงาน ล่าสุดตรวจสอบไม่มผีอ.คนไหนขัดนโยบาย 

 

ปัญหาการแฝงเว็บพนันออนไลน ์
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, สยามรัฐ, ผจก., js100, hfocus, thailandplus, thaigov) 
    - นพ.อนันต์ กนกศิลป์ ผอ.ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. กล่าวถึงกรณีเว็บไซต์การพนันออนไลนเ์ข้า
มาฝังตัวในเว็บไซต์ของ สธ. ว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาครัฐมีนโยบายให้หน่วยงานเปดิช่องทางสื่อสารกับประชาชนมากขึ้น 
แต่ด้วยเทคโนโลยีแบบเก่าและคนทำเว็บไซตห์ลายคนเกษียณอายุราชการหรือถูกโยกย้าย ทำให้เว็บไซต์ขาดการดูแล ไม่ได้
ปรับปรุงให้ทันสมยั และต้องยอมรับว่าแฮกเกอร์ มีความสามารถในการเจาะข้อมูล พัฒนาการนำหน้าหน่วยราชการ ทั้งนี้ สธ.
เพิ่มมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 3 ระดับ ทั้งมาตรการระดับประเทศ มาตรการจากส่วนกลาง และ
มาตรการเชิงพื้นที่ กำชับหน่วยงานในสังกัดร่วมกันจับตาเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมจดัตั้งศูนย์ปฏิบตัิการความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ เพื่อเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาการโจมตีทางไซเบอร์ 

 

ยาต้านไวรัสHIV 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน thailandplus hfocus)  
     -กรณีภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคมมีความกังวล เรื่องการจัดบริการเพร็พท่ีนำจ่ายโดยอาสาสมัครองค์กรภาคประชา
สังคม ภายใต้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ มอบหมายให้ดำเนินงานในความควบคมุของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม 
เภสัชกรรม และเทคนิคการแพทย์ ซึ่งท่ีผ่านมา องค์กรภาคประชาสังคม เป็นส่วนสำคัญในการร่วมจดับริการเพร็พ และดูแล
ติดตามผูร้ับบริการ ช่วยให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการและปลอดภัยจากการติดเชื้อเอชไอวี  
      -นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคมุโรค เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจดับริการยาป้องกันก่อนการ
สัมผสัเชื้อเอชไอวี (PrEP) เมื่อวันท่ี 18 ม.ค. พร้อมผู้แทนจากโรงพยาบาล และองค์กรภาคประชาสังคม ที่ร่วมจัดบริการเพร็พ 
กว่า 20 แห่งทั่วประเทศ พร้อมกบัเครือข่ายคนทำงานดา้นเอดส์ เข้าร่วมประชุม โดยกรมควบคุมโรค ไดเ้ร่งหารือและเตรยีม
รูปแบบร่วมจดับริการเพร็พ โดยให้หน่วยงานของกรมควบคุมโรค คือ ศูนย์การแพทย์บางรัก ด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
ซึ่งตั้งอยู่ในเขตสาทร และสถาบนับำราศนราดูร นนทบุรี ร่วมจดับริการและดูแลกำกับคุณภาพการจัดบริการของสวิงคลินิก 
(SWING) และคลินิกเทคนคิการแพทย์ฟ้าสีรุ้งรามคำแหง พร้อมเปดิให้บริการร่วมได้ ภายใน 1 สัปดาห์ 
      นอกจากน้ัน ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับสถานพยาบาลและองค์กรภาคประชาสังคม ในพื้นที่ต่างจังหวัดกว่า 20 แห่ง
ทั่วประเทศ เพื่อให้มั่นใจในการจดับริการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และกล่าวขอบคณุองค์กรภาคประชาสังคมอีกกว่า 400 แห่ง 
รวมถึงสถานพยาบาลทั่วประเทศ ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดบริการและนำผู้รับบริการจากชุมชน เข้าสู่บรกิารตรวจ บริการป้องกัน
และดูแลรักษาเอชไอวี ตลอดจนโรคเกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี ในระบบบริการสุขภาพ อาทิ โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค 
ไวรัสตับอักเสบบีและซี โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคเีครือข่ายทกุภาคส่วน พร้อมสนับสนุนให้เกดิการจัดบริการที่มีคณุภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
      ด้านนายจำรอง แพงหนองยาง รองผอ.มูลนิธิเพ่ือนพนักงานบริการ (SWING) และนายธนชัย ไชยสาลี ผอ.สำนักระบบ
บริการสุขภาพสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (RSAT) ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม กล่าวว่า ทีผ่่านมาองค์กรภาคประชา
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สังคมมสี่วนร่วมในการจัดบริการ ตั้งแตก่ารค้นหากลุ่มเป้าหมายให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และส่งต่อกลุม่เป้าหมายเข้ารับบริการ
ทั้งด้านการป้องกันและการดูแลรกัษา เช่น การสนับสนุนถุงยางอนามัย ยาเพร็พ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้กลา่วขอบคุณกรม
ควบคุมโรค ที่ส่งเสริมการจัดบริการ โดยใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อเพ่ิมความสะดวกให้กับผู้รบับริการ 
แพทย์ และเภสัชกร ในการวินิจฉยัและสั่งจ่ายยาอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์กรภาคประชาสังคม สามารถไปรับยาและเกบ็ยา
เพื่อรอส่งมอบให้กับผูร้ับบริการไดท้ันที ซึ่งท่ีผ่านมาได้พสิูจน์แล้วว่า กลไกการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคม มีส่วน
ช่วยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงการจัดบริการเพร็พได้ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยสามารถยตุิปัญหาเอดส์ในปี 2573 
บทความ 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Overseas&Edu) เวบ็ไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Overseas&Edu) 
    - เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมาก เมื่อประกาศของ รมว.สธ. ไม่อนญุาตให้หน่วยบริการ ที่ไม่ใช่โรงพยาบาล จ่ายเพร็พและเปบ็ 
(PrEP, PEP) ได้ แต่เพราะเหตุใด สธ.จึงอยากจะเปลีย่นแปลงในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของประชาชนแต่เดมิอยู่แล้ว? 
หากนโยบายรวมศูนย์การจ่ายยา PrEP และ PEP นี้ไม่ถูกแก้ไขแล้ว ผู้เชี่ยวชาญก็ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่าจำนวน
ผู้ป่วยจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งก็จะเป็นภาระหนักของรัฐ ค่าใช้จ่ายงบประมาณในการรักษาโรคนั้นสูงมากกว่า
งบประมาณในการป้องกันหลายเท่าตัวนัก 

 

น้ำจิ้มซีฟู้ด ฆ่าพยาธิไม่ได้ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ejan     
     -หลังจากมีคลิปสั้นๆ ใน Youtube เล่าถึงชายรายหนึ่ง กินปลาพร้อมจิ้มน้ำจิม้ซีฟู้ด พร้อมกล่าวว่า “มันเจอน้ำจิ้ม มันตาย
หมดแล้ว พยาธิน่ะ กินมาทุกวันไม่เป็นอะไรเลย” จากนั้นได้มีการนำน้ำจากตัวปลามาส่องผ่านกล้องจลุทรรศน์ แสดงให้เห็นถึง
พยาธิ เมื่อหยอดน้ำจิม้ลงไป ก็จะเห็นภาพพยาธิท่ีค่อยๆ ตายไป  
    -นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคมุโรค เปิดเผยว่า สาเหตุของโรคพยาธิใบไมต้ับ เกิดจากการกินปลาน้ำจืดเกล็ด
ขาว น้ำจิ้มซีฟู้ดฆ่าพยาธไิมไ่ด้ เพยีงแค่ทำให้เนื้อเปลี่ยนสี อาหาร ควร สุก ผ่านความร้อนเท่านั้น ความเช่ือท่ีว่าการบีบมะนาว
เป็นการฆ่าตัวอ่อนพยาธินั้น เป็นความเชื่อที่ผิด ตามหลักความจริงไม่มีผลต่อการทำลายพยาธิตัวอ่อน ซึ่งปลาดิบเหล่านี้จะมีตัว
อ่อนพยาธิใบไม้ตับ อาศัยที่เนื้อปลา ครีบอก และใตเ้กล็ดครีบปาก 
    - ด้านรศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โพสต์
ว่า ปลาน้ำจืดมีพยาธิอยู่หลายชนิด อาจทำให้เกิดโรคที่อันตรายจนถึงชีวิตได้ เช่น พยาธิตัวจี๊ด พยาธใิบไม้ตับ พยาธิใบไม้ลำไส ้
ฯลฯ นอกจากพยาธิ ยังมีเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคที่มากับเนื้อปลาน้ำจดืที่ดิบไม่ปรุงสุกได้ การจิม้น้ำจิ้มทีร่าดน้ำมะนาวหรือน้ำจิ้ม
ซีฟู้ด ไมส่ามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างที่เช่ือกัน เพราะพยาธิฝังตัวลึกตามเนื้อปลา ดังนั้นในคลิป ที่มีการนำกล้องจุลทรรศนส์่อง
แล้วพบพยาธิท่ีตายจากนำ้จิ้มซีฟู้ด ไม่เป็นความจริง 

 

แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, thailandplus) 
    - นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์  รองอธิบดีกรมวิทย์ฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการจัดทำแนวทางการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (Rational Laboratory Use, RLU) ครั้งท่ี 1 โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัตกิาร 
ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย ราชวิทยาลัย และตัวแทนรพ.สังกัด สป.สธ. ท่ัวประเทศ สร้างต้นแบบระบบการบริหารจัดการและ
การสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ประกอบการตัดสินใจ ทั้งในการคัดกรอง 
วางแผนดูแลสุขภาพ วินิจฉัย รักษา และติดตามผล  

 

ข่าวปลอม 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipbs) 
    - สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจสอบกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่า ธาตุเหล็กจากพืช ร่างกายจะสามารถดูดซึมได้ดีกว่าธาตุ
เหล็กจากเนื้อสัตว์ ในสื่อสังคมออนไลน์ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งกองทุนวิจัยมะเร็งโลกแนะนำให้รับประทานเนื้อแดงไม่เกิน 
500 กรัม/สัปดาห์ นอกจากน้ีควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และมีความหลากหลาย หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (เนช่ัน, ejan, thaipbs, bangkokbiznews) 
    - ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผย ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง สธ. เพิ่มสถานบำบัดรักษา
สุขภาพจิต 110 แห่ง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่า
ประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง โดย สธ.ได้ออกประกาศเรื่องรายช่ือสถานบำบัดรักษาสุขภาพจิต พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศ
ได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 12 ม.ค. 66 และมีผลบังคับในวันถัดจากวันประกาศ หรือ13 ม.ค. 66 เป็นต้นไป 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

สบช.ผลิตแพทย์บริการไร้รอยต่อ 
บทความ 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน คอลัมน์ นพ.วิชัย เทียนถาวร) เว็บไซต์ (มติชน คอลัมน์ นพ.วิชัย เทียนถาวร) 
    - สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ สป.สธ.ในการผลิตแพทย์ ตอบสนองและเช่ือมร้อยได้ในหลายมิติ เพื่อให้เป็นส่วน
ราชการสังกัด สบช. แก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ และเป็นคณะแพทยศาสตร์ต้นสังกัด ในการแก้ปัญหาให้กับศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาช้ันคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และ รพ.ราชบุรี ซึ่งพร้อมรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2566 จำนวน 96 คน 

 

ซิลิโคนเถื่อน 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผจก., ข่าวสด, springnews) 
    - นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ กรรมการแพทยสภา เผยซิลิโคนมีหลายเกรด แต่ใช้กับคนต้องเป็นเครื่องมือแพทย์เท่านั้น ผ่านการ
รับรองจาก อย. ราคาไม่ต่ำเกินไป ส่วนคนที่สงสัยว่าจะได้ของปลอมมา ถ้ายังไม่มีความผิดปกติ ยังไม่ต้องรีบไปเอาออก 
      ด้าน นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ได้มอบ นพ.สสจ. ตรวจสอบสาขาอื่นๆ ของคลินิกที่ตกเป็น
ข่าวใช้ซิลิโคนจากโรงงานเถื่อน หากไปตรวจตอนนี้บางที่อาจเก็บไปแล้วไม่เจอ แต่ที่เราจะไปตรวจสอบเพิ่มเติมจะเป็นเวช
ระเบียน ใน OPD Card มีการให้บริการซิลิโคนกับผู้ป่วยกี่ราย ก็ต้องไปแยกแยะต่อว่าใช้ซิลิโคนปลอมหรือได้มาตรฐานรับรอง
โดย อย. หรือไม่ ส่วนคลินิกอ้างสั่งมาให้แพทย์ซ้อมมือ ยังตอบไม่ได้เช่ือได้หรือไม่ ต้องตรวจสอบเพิ่ม มีหลายช่องทาง
ตรวจสอบหลักฐานใช้ซิลิโคนจริงหรือปลอม ท้ังจำนวนผู้รับบริการ จำนวนสั่งซื้อซิลิโคนถูกกฎหมาย และของเถื่อน แจงยังไม่มี
ข้อมูลคลินิกอ่ืนมีการสั่งซื้อจากโรงงานนี้ 

 

ชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์รพ.หนองคาย 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส ์
     -นำเสนอจดหมายที่เขียนด้วยลายมือยาวเต็มหน้ากระดาษ ส่งตอ่ความประทับใจผ่านคอลมัน์ ไปถึง หมออัษฏายุธ นันทา 
รวมถึงพยาบาล บรุุษพยาบาล ประจำห้องเอกซเรย์ทุกท่านท่ีโรงพยาบาลหนองคาย เล่าเรื่องความประทับใจช่ืนชมบุคลากร
ทางการแพทย์ ระบุว่า ขณะเข้ารบัการรักษาที่รพ.หนองคาย ถูกส่งตัวไปเอกซเรยส์มอง พยาบาลและบุรุษพยาบาลมาสอบถาม
ด้วยคำพูดที่ไพเราะ ต่างเอาใจใส่เป็นอย่างดี เมื่อรับการส่งตัวไปท่ีหอ้งศัลยกรรมคุณหมอท่ีประจำอยู่ ใช้คำพูดสุภาพอ่อนน้อม
น่าประทับใจ จึงขอขอบคุณไปยัง สธ. และสสจ.หนองคาย  

 

เรือน้ำมันระเบิด 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(สยามรัฐ ประชาชาติธุรกจิ กรมประชาสมัพันธ์ thailandplus)  
     - กรณีเรือบรรทุกน้ำมัน "SMOOTH SEA 22" เกิดอุบตัิเหตรุะเบดิและเกิดเพลิงลุกไหม้ขณะจอดซ่อมบำรุงตามวงรอบ
ข้อบังคับการตรวจเรือของกรมเจา้ท่า ภายในอู่ต่อเรือ บริษัท รวมมิตรด็อคยาร์ด จำกัด ที่ตำบลแหลมใหญ ่ อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเบื้องต้นพบผู้เสยีชีวิต 8 ราย ผู้บาดเจ็บ 4 ราย ถูกนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ซึ่ง
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 2 ราย กลับบ้านได้แล้ว 2 ราย        
     - นายสมนึก พรหมเขียว ผวจ.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยหน่วยกาชาดจังหวัด หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางมายังที่เกิดเหตุ เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้สูญหาย โดย
ให้เหล่ากาชาดจังหวัดให้การช่วยเหลือเบื้องต้น   นายสมนึก กล่าวว่า ต้องให้บริษัทเดินเรือบรรทุกน้ำมันที่เกิดเหตุ รับผิดชอบ
ค่าเสียหายทั้งหมด เพราะมีบ้านเรือนของประชาชน วัดปากสมุทร โรงเรียนวัดปากสมุทร เสียหายหลาย 10 หลัง และยังมี
หน่วยงานของทางราชการ เช่น โรงพยาบาลชุมชนตำบลแหลมใหญ่ อบต.แหลมใหญ่ ได้รับความเสียหายเช่นกัน และยังไม่ได้
สำรวจ ทางด้านฝั่งตะวันออก ว่า เสียหายอะไรบ้าง เพราะเหตุเรือบรรทุกน้ำมัน ระเบิดในครั้งนี้ มีรัศมีกว้างไกล เกือบ 10 
กิโลเมตร เช่ือว่าความเสียหาย น่าจะมากกว่านี้ และยังมีเรื่องผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

 

 


